



ที่ ศธ ๕๒๑๐๔๓/ว.๒๘

สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร
๕/๕ ถนนศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ได้รับรางวัล “พระพลหัทสบดี” ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.มุกดาหารทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ได้รับรางวัล “พระพลหัทสบดี” ปีการศึกษา ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ฉบับ ๑๐ หน้า

๒. แบบใบสมัครและใบเสนอชื่อ จำนวน ๑ ฉบับ ๘ หน้า

๓. แบบการประเมินเพื่อขอรับรางวัลฯ ๒ ประเภท จำนวน ๓๐ หน้า

๔. ปฏิทินการปฏิบัติงาน จำนวน ๓ หน้า

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาให้ได้รับรางวัล “พระพลหัทสบดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน ๒ รางวัล

๑ รางวัล “พระพลหัทสบดี” ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา

๒ รางวัล “พระพลหัทสบดี” ประเภท ครูผู้เสียสละทางการศึกษา

สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร จึงประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาทราบโดยทั่วกัน วิธีการสมัครหรือการเสนอชื่อ ผู้มีความประสงค์จะสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัล “พระพลหัทสบดี” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือจากการเสนอชื่อ โดยมีคุณสมบัติตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ต้องสมัครหรือเสนอชื่อประเภทหนึ่งเพียงประเภทเดียว ดังนี้

๑. การสมัครด้วยตนเอง

ผู้มีความประสงค์สมัครด้วยตนเองเพื่อรับรางวัล “พระพลหัทสบดี” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้ยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครโดยผู้สมัครจะต้องรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องด้วยตนเอง ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด ที่ต้นสังกัด

๒. การเสนอชื่อ

บุคคลหรือองค์กรที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัล “พระพลหัทสบดี” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้เสนอชื่อบุคคลตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา โดยให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด ที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อสังกัด

/ ๓. ระยะเวลาในการยื่นใบสมัคร

๓. ระยะเวลาในการยื่นใบสมัครและการนำส่งรายชื่อบุคคล

ผู้มีความประสงค์สมัครด้วยตนเองและบุคคลหรือองค์กรที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัล “พระพหูหัสบดี” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จะต้องยื่นใบสมัครหรือส่งรายชื่อบุคคลพร้อมเอกสารหลักฐานไปยังสำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๔. ให้ผู้ที่มีความประสงค์สมัครและบุคคลหรือองค์กรที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัล “พระพหูหัสบดี” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นรูปเล่ม เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย มีความหนารวมส่วนหน้าและภาคผนวกแล้วไม่เกิน ๑๖ pt และบันทึกรายงานผลงานลงในแผ่น CD จำนวน ๑ แผ่น (ให้บันทึกเป็นไฟล์ Microsoft Word) จัดส่งพร้อมกัน หากเกินจำนวนหน้าที่กำหนดและไม่เข้าเล่มให้เรียบร้อย รวมถึงไม่รายงานผลงานลงในแผ่น CD จะไม่ได้รับการพิจารณา

ทั้งนี้ เอกสารอ้างอิงจะต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันประกาศ พร้อมทั้งรับรองสำเนาเอกสารทุกหน้าตามรายละเอียดเอกสารทุกหน้าตามรายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณาซึ่งระบุไว้ท้ายใบสมัครและใบเสนอชื่อ

รายละเอียดในการสมัครขอรับรางวัล “พระพหูหัสบดี” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สามารถดูและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.(www.otep.go.th) หรือเว็บไซต์ของสำนักงาน สกสค.จังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี เช่นเคยขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดช สีหะมงคล)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐๔๒ -๖๑๔๘๖๓

โทรสาร. ๐๔๒ - ๖๑๕๒๕๗